

ฟอร์ด โฟกัสครองสถิติรถยนต์ขายดีทั่วโลกในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2556



- จากการเก็บข้อมูลของฟอร์ดและข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่จาก Polk บริษัทวิจัยตลาดชื่อดัง ยอดขายรวมทั่วโลกของฟอร์ด โฟกัส ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน 2556 เพิ่มขึ้นมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2555 ทำให้ฟอร์ดมียอดขายเหนือกว่าคู่แข่ง 75,000 คัน
- จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของฟอร์ดในประเทศจีน ทำให้ยอดขายของฟอร์ด โฟกัสสูงเกินกว่า 303,000 คันและทำให้ฟอร์ด โฟกัส เป็นรถยนต์นั่งที่ขายดีที่สุดในประเทศจีน
- นอกจาก ฟอร์ด โฟกัส จะติดอันดับรถที่ขายดีที่สุดในโลกและช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับฟอร์ดแล้ว ฟอร์ด เพียสตัวยังติดอันดับหนึ่งในห้ารถที่ขายดีที่สุดในโลกด้วย



เดียร์บอน, มิชิแกน, 3 กุมภาพันธ์ 2557 –จากการเก็บข้อมูลของฟอร์ดและข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่จาก Polk ฟอร์ด โฟกัส ยังคงครองตำแหน่งรถที่ขายดีที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2556

จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของฟอร์ดในประเทศจีน ทำให้ยอดขายของฟอร์ดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ปี 2556 เติบโตขึ้น 16.1 เปอร์เซ็นต์หรืออยู่ที่ 856,587 คัน เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า โดยประเทศจีนถือเป็นตลาดหลักในความสำเร็จครั้งนี้ ด้วยยอดขายฟอร์ด โฟกัสในตลาดจีนสูงถึง 303,481 คัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 85 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากข้อมูลโดย Polk ซึ่งเพิ่งถูกซื้อไปโดย HIS กลุ่มวิจัยข้อมูลการตลาดชื่อดังระดับโลก

ลูกค้าฟอร์ด โฟกัสกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ตัดสินใจเป็นเจ้าของคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้งนี้สำหรับในประเทศจีน ปัจจัยที่ผู้ซื้อรถนำมาพิจารณาคือการออกแบบที่ทันสมัย ระบบความปลอดภัยอย่างเหนือชั้นและคุณภาพระดับพรีเมียม ซึ่งในแต่ละหัวข้อที่กล่าวมา ฟอร์ด โฟกัสได้รับคะแนนสูงกว่าคู่แข่ง 15 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

“ความสำเร็จของฟอร์ด โฟกัสที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นบทพิสูจน์และตอกย้ำถึงความ

แข็งแกร่งของแผน One Ford” นายจิม ฟาร์ลีย์ รองประธานกลุ่มผู้บริหารฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และบริการ ของฟอร์ด และลินคอล์น กล่าว “ฟอร์ดขอยืนยันว่าเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตรถยนต์สำหรับครอบครัว ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ประหยัด ให้ความปลอดภัยอย่างเหนือชั้น พร้อมการออกแบบที่สวยงามล้ำสมัยและคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของเช่น ฟอร์ด โฟกัส เพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง”

ด้วยแผน One Ford และวิสัยทัศน์ในการผลิตระดับโลก ทำให้รถยนต์ฟอร์ดถึงสองรุ่น ติดในห้ารถที่ขายดีที่สุดในโลก นั่นคือ ฟอร์ด โฟกัส และฟอร์ด เฟียสต้า โดยทั้งสองรุ่นมียอดขายรวมกันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2011 สูงถึง 1,402,555 คัน

ดังนั้น นอกจากฟอร์ด โฟกัส จะเป็นรถยนต์นั่งที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนแล้ว ฟอร์ด เฟียสต้า ยังติดอันดับรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ขายดีที่สุดในยุโรปอีกด้วย